
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
 
19 สิงหาคม 2559 
 

มุมมองธุรกิจพลังงาน สตีฟ กรีน ประธานกรรมการบริหาร เชฟรอนเอเชียแปซิฟิก  
มุ่งม่ันเดนิหน้าธุรกจิในภูมิภาคและในไทย ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกจิและราคานํา้มันตกตํ่าต่อเน่ือง 
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ในระหว่างการเดนิทางมายงัสาํนักงานเชฟรอนในประเทศไทย เม่ือเร็วๆ นี ้นายสตีฟ กรีน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 

เชฟรอนเอเชียแปซิฟิกสาํรวจและผลิต จาํกัด เผยถงึมุมมองและวิสัยทัศน์ในธุรกิจพลังงาน และประสบการณ์อนัยาวนานในธุรกิจนี ้

กว่า 37 ปี ที่ผ่านมา  

 

“ผมเร่ิมทํางานในธุรกิจนีเ้มือ่ปี 2523 ตลอดการทํางานท่ีผา่นมา ผมเคยผา่นช่วงท่ีราคานํา้มนัลดลงกวา่ 50% ภายในรอบ 6 เดือน มา

เป็นครัง้ท่ี 5 แล้ว คนท่ีทํางานในธุรกิจนีต้า่งเคยประสบวฎัจกัรราคาเช่นนี ้และเราก็ผา่นพ้นชว่งเวลาเช่นนีไ้ปได้ด้วยดีทกุครัง้” นายสตีฟ กรีน กลา่ว 

 

 

นายสตีฟ กรีน เคยดาํรงตาํแหนง่รองประธานฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสมัพนัธ์ ของเชฟรอนคอร์ปอเรชัน่ ก่อนจะได้รับแตง่ตัง้ให้

เป็นประธานกรรมการบริหารของเชฟรอนเอเชียแปซิฟิกสาํรวจและผลติเมื่อเดือนเมษายน 2559 นี ้ ก่อนหน้าท่ีจะร่วมงานกบัเชฟรอน เขาทํางาน

กบัยโูนแคล และเมื่อยโูนแคลควบรวมกิจการกบัเชฟรอน นายสตฟีจึงได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการผู้จดัการใหญ่ เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ ซึง่ตอน

นัน้เขาทําหน้าท่ีดแูลธุรกิจในเมียนมาร์ ไทย เวียดนาม บงัคลาเทศ กมัพชูา และจีน โดยอยูท่ี่สาํนกังานในประเทศไทย  

 

เมื่อพดูถึงการทํางานในอตุสาหกรรมพลงังาน นายสตีฟกลา่ววา่ “ผมโชคดีท่ีได้ทํางานในอตุสาหกรรมพลงังานมาตลอด ผมวา่

อตุสาหกรรมนีม้คีวามนา่สนใจและตื่นเต้นมากท่ีสดุ ผมมีโอกาสได้ทํางานร่วมกบับคุลากรและรัฐบาลทัว่โลก เพ่ือนําเอาความเช่ียวชาญของ

เชฟรอนเข้าไปช่วยตอบโจทย์ความต้องการและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศตา่งๆ” 

 

 

สถานการณ์ราคานํา้มัน 

 

นายสตีฟ กรีน ได้ให้มมุมองถึงธุรกิจในช่วงนํา้มนัขาลงไว้อยา่งนา่สนใจวา่ “การสาํรวจและผลติปิโตรเลยีมเป็นธุรกิจท่ีต้องมองในระยะ

ยาว เราต้องลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองอยูต่ลอด น่ีไมใ่ช่ธุรกิจท่ีใครคดิจะเข้ามาระยะสัน้ๆ แล้วจะประสบความสาํเร็จได้ 

 

“ไมว่า่ราคานํา้มนัจะสงูหรือตํา่ เราก็ยงัต้องดําเนินงานตอ่ไป ผมคดิวา่หวัใจสาํคญัของบริษัทในธุรกิจนีท่ี้จะประสบความสาํเร็จได้คอืต้อง

บริหารงานอยา่งมีความรับผิดชอบให้ธุรกิจสามารถแขง่ขนัในตลาดได้ และต้องมกีารลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองตลอดช่วงวฎัจกัรราคาพลงังานท่ีมีขึน้และ

มีลง”   

 

เขาเสริมวา่ “ตลอด 37 ปีท่ีผมทํางานมาในอตุสาหกรรมนี ้ผมผา่นช่วงเวลาท่ีราคานํา้มนัสงูและเวลาท่ีราคานํา้มนัตํ่ามามากมาย แต่

ธุรกิจท่ีจะประสบความสาํเร็จจะต้องมคีวามสามารถในการแขง่ขนั จะต้องลงทนุอยา่งตอ่เน่ือง และต้องบริหารจดัการธุรกิจในหลากหลายด้าน

อยา่งมีประสทิธิภาพได้”   

 

แม้สถานการณ์ราคาจะมีความผนัผวน นายสตีฟกลา่ววา่นวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นสิง่สาํคญักบัทัง้กบัเชฟรอนเองและบริษัทอ่ืนๆ ใน

ธุรกิจนี ้โดยในปี 2559 นี ้เชฟรอนและบริษัทผู้ ร่วมทนุวางแผนท่ีจะลงทนุรวมกวา่ 1 แสนล้านบาท กบัโครงการตา่งๆ ในอา่วไทย นอกจากนัน้ ทกุปี

จะต้องมีการขดุเจาะเพ่ิมตอ่เน่ืองราว 300-400 หลมุ เพ่ือรักษาระดบัการผลติ โดยก๊าซธรรมชาติท่ีเชฟรอนผลติได้ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณ

ร้อยละ 50 ของการผลติก๊าซธรรมชาติในประเทศ และคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ไฟฟา้โดยรวม 
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“เชฟรอนทํางานเพ่ือจดัหาพลงังานเพ่ือตอบสนองตอ่การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรือประเทศไหนๆ ตา่งไมม่ี

ใครต้องการพลงังานท่ีปีนีผ้ลติได้มาก ปีหน้าผลติได้น้อย เพราะประเทศจะไมส่ามารถบริหารจดัการเศรษฐกิจและดงึดดูการลงทนุได้ หากขาดการ

จดัหาพลงังานท่ีตอ่เน่ือง” นายสตีฟกลา่ว 

 

เชฟรอนในประเทศไทย 

 

ด้านมมุมองธุรกิจ นายสตีฟให้ความเห็นวา่ “เชฟรอนมุง่มัน่เป็นพนัธมิตรท่ีดีกบัทกุรัฐบาลท่ีเราทํางานด้วย และเปา้หมายของเราก็คือการ

ดําเนินงานอยา่งมืออาชีพ เป็นท่ีเช่ือถือได้ และมีอิสระในการปฏิบตัิการ จงึไมเ่ก่ียววา่ในขณะนัน้รัฐบาลไหนเป็นผู้ดําเนินการ และน่ีถือเป็นกลยทุธ์

หลกัท่ีทําให้เราสามารถรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดกีบัทกุประเทศ”  

 

เชฟรอนได้ดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยมากวา่ 53 ปี ในการจดัหาพลงังานให้กบัประเทศด้วยความปลอดภยั เช่ือถือได้ และเป็นมิตรตอ่

สิง่แวดล้อม เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการพลงังานในประเทศ ปัจจบุนั เชฟรอนประเทศไทยมีพนกังานราว 1,600 คน และกวา่ 94% เป็นคนไทย 

รวมถงึมีพนกังานผู้ รับเหมากวา่ 1,300 คน 

 

นายสตีฟ กรีน ได้ตอบคาํถามเก่ียวกบัการลดจํานวนพนกังานและขา่วลอืเก่ียวกบักาถอนการลงทนุในไทยวา่ “เมื่อราคานํา้มนัตํ่าลงอยา่ง

ตอ่เน่ืองอยา่งท่ีเราเห็นกนัในชว่งท่ีผา่นมานี ้บริษัทในอตุสาหกรรมนีอ้ยา่งเชฟรอนเองตา่งจําเป็นต้องหนักลบัมามองวา่งานแบบไหนท่ีเรายงัควรจะ

ดําเนินตอ่ไป ในขณะท่ีงานท่ีต้องทํามีน้อยลง เราจงึจําเป็นต้องพิจารณาการจ้างงาน ความจําเป็นของงานท่ีต้องการ และจํานวนพนกังานท่ี

เหมาะสมท่ีจะดาํเนินงาน และปรับทกุอยา่งให้สมดลุกนั    

 

“ส่วนโครงการหลกัที่เราดาํเนินอยู่ในอ่าวไทยนัน้ ผมขอยนืยนัว่าเราตัง้ใจจะเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนหลักของเราทัง้หมด 

เราไม่ได้จะถอนการลงทุนจากประเทศไทยแน่นอน” 

 

ด้านการลงทนุในแหลง่ยาดานาของเชฟรอนในเมียนมาร์ นายสตฟี กรีน กลา่ววา่ “เชฟรอนเองก็อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาวา่มีผู้ ท่ีแสดง

ความสนใจหรือไม ่ปัจจบุนับริษัทฯ เน้นให้ความสาํคญักบัโครงการท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ดาํเนินงาน  โดยบริษัทฯ ยินดีท่ีจะเก็บโครงการ ยาดานาไว้ หาก

ไมม่ีข้อเสนอท่ีเหมาะสมและนา่สนใจสาํหรับเรา”  

 

เมื่อพดูถึงสมัปทานท่ีกําลงัจะหมดอาย ุนายสตีฟกลา่ววา่ “เราหวงัวา่เราจะได้เป็นพนัธมติรท่ีดีกบัประเทศไทยตอ่เน่ืองตอ่ไป บริษัทฯ ได้

แสดงออกอยา่งชดัเจนวา่เราต้องการดาํเนินงานตอ่ในประเทศไทย แตเ่ราไมใ่ช่คนท่ีจะบอกได้วา่เง่ือนไขหรือข้อกําหนดจะเป็นอยา่งไร 

“บทบาทอยา่งหนึง่ของรัฐบาลคือการสร้างบรรยากาศการลงทนุท่ีดงึดดูนกัลงทนุจากอตุสาหกรรมตา่งๆ เพ่ือผลติก๊าซธรรมชาตมิาขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจ จดุนีเ้ชฟรอนสามารถชว่ยแบง่ปันประสบการณ์และความเช่ียวชาญของเราได้ แตท้่ายท่ีสดุ รัฐบาลจะต้องเป็นผู้ตดัสนิใจ เชฟรอนเอง

เช่ือมัน่วา่เราสามารถดําเนินงานได้ประสบความสาํเร็จไมว่า่แนวทางจะเป็นอยา่งไร สว่นรัฐบาลจะต้องตดัสนิใจวา่อะไรคือสิง่ท่ีดีและเหมาะสม

ท่ีสดุสาํหรับประเทศ”    

 

นายสตีฟ กรีน กลา่วถงึความสาํคญัของอาเซยีน รวมถึงประเทศไทยและเมียนมาร์ ซึง่เป็นภมูิภาคท่ีสาํคญัของธุรกิจของเชฟรอน ตลอด

มาและตอ่ไปในอนาคต วา่ “เมื่อเชฟรอนพิจารณาธุรกิจทัว่โลก เราพบวา่โอกาสในการเติบโตในของเศรษฐกิจในภมูิภาคนีย้งัมีอีกมาก” 
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และเขาทิง้ท้ายเก่ียวกบัการเดินทางมาประเทศไทยในครัง้นีไ้ว้วา่ “ผมเดินทางบอ่ย แตผ่มรักประเทศไทย ผมเคยอยูท่ี่น่ีมาประมาณสีปี่

คร่ึง และลกูชายของผมสองคนก็จบจากโรงเรียนมธัยมในประเทศไทย”  

 

......................................................................... 

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกัด 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั เป็นผู้ นําในการผลติปิโตรเลยีมในประเทศไทย โดยสามารถผลติก๊าซธรรมชาติได้จากอา่วไทย

อยา่งปลอดภยัและนา่เช่ือถือได้มาตัง้แตปี่ พ .ศ . 2524 ปัจจบุนั ก๊าซธรรมชาติท่ีเชฟรอนผลติได้ในประเทศสว่นใหญ่นําไปใช้ในการผลติ

กระแสไฟฟา้ และคิดเป็นสดัสว่นมากกวา่ 1 ใน 3 ของความต้องการใช้ไฟฟา้โดยรวม นอกจากนัน้ การดาํเนินงานของเชฟรอนยงัช่วยสนบัสนนุ

เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นสว่นสาํคญัในการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ รวมไปถึงชว่ยให้เกิดการจ้างงาน โดยพนกังานกวา่ 94% เป็นคน

ไทย 

 


